



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2565

เรื่อง

1. ไทยโพสต์: เตรียมแผนเร่งเยียวยาฟื้นฟูคนไทยทุกซอกซอญจากน้ำท่วม
2. ประเมินศก.ไตรมาสสุดท้าย เบาะรองสู้รับมือวิกฤตโลก66
3. พณ.ช่วย'สวนมังคุดใต้' จัดคอนแทร์กต์ฟาร์มมิ่ง 4พันตันเพิ่มราคา20%
4. สกู๊ปหน้า1: 'ตัวอย่าง'แบบกล้วยๆ 'ครองใจญี่ปุ่น' ทำได้ด้วย'ตอบโจทย์'
5. 3ธนาคารรัฐพร้อมดูแลผู้ประสบอุทกภัย
6. คอลัมน์: จับประเด็น: เกษตรกรจี้รัฐล้างบางหมูเถื่อน
7. คอลัมน์: บางขุนพรหมชวนคิด: ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. ทิ้งเงินเดือนครึ่งแสน! ล่าออกมาทำเกษตร 10 ปี
9. ภาพข่าว: นางม
10. 'ลุ่มเจ้าพระยา-ท่าจีน'จมบาดาล

สื่อ

- ไทยโพสต์
มติชน
มติชน
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
มติชน
ไทยรัฐ

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

เตรียมแผนเร่งเยียวยาฟื้นฟูคนไทยทุกซ้าหลังจากน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดอุบลราชธานี และอีกหลายจังหวัด รวมถึงสถานการณ์ระดับน้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง จนความรุนแรงใกล้เคียงกับปี 2554 เนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนจากพายุหลายลูก ผสมกับช่วงน้ำทะเลหนุน จึงทำให้สถานการณ์อุทกภัยมีความรุนแรงขึ้นกว่าทุกปี ส่งผลให้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก รวมถึงบ้านพักอาศัย ผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ทัน ยังไม่ับปัญหาแต่ละครอบครัวที่ประสบอยู่ เช่น ปัญหาปากท้อง และหนี้สิน

ในระหว่างที่หน่วยราชการ องค์กรเอกชน จิตอาสาพยายามให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนกันให้ทั่วถึงที่สุด เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถยังชีพในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ภาครัฐคงต้องเร่งในการวางแผน ออกมาตรการในการเยียวยา ฟื้นฟู เพื่อสามารถปฏิบัติได้ทันทีหลังน้ำลด แม้ในอดีตสถานการณ์ของประเทศจะมีลักษณะเป็นวัฏจักรตามฤดูกาล แต่ปัจจุบันสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำจึงทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างกว่าเดิม ดังนั้นการเตรียมแผนในปีนี้ และอนาคตจึงต้องพัฒนาไปตามสถานการณ์

เบื้องต้นรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาทไว้แล้ว โดยจัดมาจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2566 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ต้องเร่งสำรวจความเสียหาย และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

และทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการตามที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยตั้งเป้าเยียวยาครัวเรือนในเบื้องต้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังออกมาตรการช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินภาครัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ ลดยอดการผ่อนชำระ การขยายเวลาการชำระด้วย

ในส่วนของการเกษตรได้เสนอให้เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทางด้านการประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ซึ่งผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล หรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

รวมไปถึงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเรื่องการซ่อมบ้านเรือน การประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือ สแตนด์บายเพื่อเข้าดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ช่วงน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาพักอาศัยและใช้ชีวิตเป็นปกติได้เหมือนเดิม ส่วนหนึ่งเป็นการลดความวิตกกังวลหรือจมอยู่กับปัญหาที่เกรงว่าจะไม่มีทางออก เป็นการนำเสนอแนวทางการเยียวยา และฟื้นฟูให้ผู้ได้รับผลกระทบแต่เน้นๆ

จากสภาพจิตใจของประชาชนที่ต้องรับสภาพดังกล่าวมาร่วมเดือน ย่อมเกิดความเครียดและกดดัน บางคนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็หายไปชั่วพริบตา ตกอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวไปหลายครอบครัว ที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปี หนักบ้างเบาบ้างตามสภาพอากาศที่แปรปรวน แต่ต่อจากนี้มีแนวโน้มว่าสถานการณ์น้ำอาจจะหนักหนาสาหัสขึ้นทุกปี มาตรการเยียวยา ฟื้นฟู อาจจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น การมองไปข้างหน้าด้วยการป้องกันเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น น่าจะบรรเทาความเสียหายให้ลดขนาดลง.

ประเมิน ศก.ไตรมาสสุดท้าย เบาะรองสู้รับมือวิกฤตโลก 66

หมายเหตุ

ความเห็นภาคเอกชน
ต่อการคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยช่วง
ไตรมาสสุดท้ายปี
2565 จนถึงปี 2566
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่อรับมือ
ผลกระทบจากสถาน
การณ์โลก

ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)

ประเทศไทยประมาณ 5 ล้านคน อาจทำให้
ในปี 2565 โตเกินเป้าหมายจาก 10 ล้าน
คน เป็น 11 ล้านคนได้ อีกทั้งยังได้อานิสงส์
การส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565
เติบโตได้ดีจากเงินบาทอ่อนค่าและสินค้า
ของไทยยังเป็นสินค้าที่ตลาดโลกต้องการ

แต่มองว่าปัจจัยบวกเหล่านี้ ไม่น่าจะ
เพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่
เหลือของปี 2565 วัดได้จากภาคการส่งออก
ที่เริ่มแผ่วลง คู่คอนเทนเนอร์จากเดิมที่ไม่
เพียงพอ แต่ปัจจุบันนี้เองอยู่ที่ไทยจำนวนมาก
ความต้องการและดีมานด์ลดลงอย่าง
มีนัยยะ บวกกับค่าระวางเรือลดลงอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจที่ได้ปัจจัย
เอื้อจากการส่งออก ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2565 จะไม่ใช่เช่นนั้นอีกแล้ว ส่ง
ผลให้พวกซัพพลายเชน โดยเฉพาะภาค
การเกษตรจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจน แม้ว่า
ประชาชนจะออกนอกบ้านมากขึ้น แต่การจับ
จ่ายใช้สอยมีไม่มาก เพราะคนเป็นหนี้เยอะ
ขึ้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งช่วย
ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครัวเรือน

ยังมีปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
บวกกับเงินเฟ้อที่มองว่าไม่มีการปรับลดลง
ไปมากกว่านี้แล้ว ในเดือนกันยายน อัตรา
เงินเฟ้ออยู่ที่ 6.1% เนื่องจากราคาน้ำมัน
ที่ก่อนหน้านี้มีสัญญาณปรับตัวลดลง แต่
ปัจจุบันราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมากอีก
อยู่ที่ 90-95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น
ผลให้ราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นด้วย รวม
ถึงยังต้องติดตามปัจจัยลบภายนอกประเทศ
อย่างสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังไม่
จบเร็วๆ นี้ หลายฝ่ายกังวลว่าจะขยายตัว
เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร

โดยตรง จากเดิมที่คาดว่านักท่องเที่ยวใน
โซนยุโรปจะออกมาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี
2565 มากขึ้น อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว
เป็นเรื่องที่ทำนายการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างมาก

จากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(ไอเอ็มเอฟ) ปรับการคาดการณ์ตัวเลข
เศรษฐกิจโลก ปี 2566 ลงเหลือ 3.7% จาก
ครั้งก่อนคาดว่าจะเติบโตได้ 4% และนัก
วิเคราะห์ทั้งในไทยและต่างประเทศมอง
ตรงกันว่าไตรมาสที่ 4/2565 ยาวไปถึงช่วง
ไตรมาสที่ 1/2566 เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่
ช่วงถดถอย ในส่วนของประเทศไทยนอกจาก
เจอปัจจัยภายนอกประเทศแล้ว ยังเจอปัจจัย
ลบภายในประเทศ อาทิ เรื่องน้ำท่วม แม้
เอกชนบางสำนักประเมินว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ
กับเศรษฐกิจ มองว่าปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจแน่นอนอยู่แล้ว เพราะ
รายจังหวัดพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย
รวมไปถึงบ้านเรือน ทำให้หลังจากนี้คน
อาจจะเป็นหนี้มากขึ้น ต้องนำเงินมาซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร สุดท้าย
ประชาชนกลุ่มนี้จับจ่ายน้อยลง

ต้องยอมรับว่าปัจจัยทางการเมืองไทย
ไม่เอื้อต่อการลงทุน เห็นภาพชัดเจนหลัง
การเลือกตั้งในปี 2566 หรือจนกว่าจะได้
เห็นหน้าตารัฐบาลชุดใหม่ที่ชัดเจน ยังมี
กระแสข่าวว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมี
การยุบสภา อาจจะทำให้เกิดสุญญากาศ
ทางการเมืองได้ ดังนั้น การประเมินภาพ
รวมเศรษฐกิจในปี 2566 จึงพยากรณ์ได้
ยาก คงต้องติดตามสถานการณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่อไป แต่เชื่อว่า
ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
(จีดีพี) จะโตใกล้เคียงกับปี 2565 ที่ 3%



ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2565 มองว่า
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเริ่มแผ่วเบา
จากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
ประเทศ โดยปัจจัยบวกของไทยเป็นในเรื่อง
ของการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด-19
เห็นได้จากปัจจุบันในช่วงที่มีวันหยุดยาว
ต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มเดินทางท่องเที่ยว
หรือกลับภูมิลำเนามากขึ้นแล้ว รวมถึง
ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มฟื้นตัวมาก
ขึ้น คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใน

ส่วนรัฐบาลเตรียมนำงบกลางออกมาใช้ 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยน้ำท่วม และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คงไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ การที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างน้อยเม็ดเงินต้องเป็นแสนล้านบาท ช่วยเหลือน้ำท่วมและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เวลาเหลือไม่เยอะแล้วควรทำมาตรการเชิงปฏิบัติการและต้องส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเห็นชอบและให้เม็ดเงินมาในช่วงที่การเมืองโกลาหล การช่วยเหลือน้ำท่วมหรือมาตรการต่างๆ จะได้เดินหน้าต่อไปได้

ไม่ชะงักงัน

สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หลังโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 จบลงควรต่อระยะที่ 6 แต่เน้นช่วยประชาชนฐานรากให้มากขึ้น อาจจะเข้าไปช่วยเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้มีรายได้น้อย หรืออาจจะเปลี่ยนจากคนละครึ่งเป็นการแจกคูปองซื้อสินค้าลดรายจ่ายครัวเรือน ช่วยประชาชนได้ตรงจุดมากกว่า รวมถึงควรต่ออายุโครงการต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจต่อเนื่องไปด้วย อาทิ โครงการที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น

ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยช่วงท้ายปี 2565 และปี 2566 หลังไอเอ็มเอฟปรับคาดการณ์จีดีพีเศรษฐกิจโลกในปีนี้อย่างต่ำลง โดยประเมินจากที่รัฐบาลได้ประกาศว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพยายามทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่ อาจยังฟื้นตัวได้ในไตรมาส 4/2565 หรือเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมากขึ้น แต่การส่งออกอาจแผ่วลง จึงไม่แน่ใจว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งก็ประเมินว่าอาจฟื้นตัวได้เล็กน้อย

ความกังวลที่มีและมองว่าน่าเป็นห่วงคือ ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2566 มากกว่ามีความกังวลกันว่า ปีหน้าจะเป็นปีเฟ้อจริงที่ผ่านมาเป็นเพียงการเฟ้อหลอก ต้องบอกว่าปีนี้ไม่ได้เป็นปีเฟ้อหลอกของเศรษฐกิจไทย แต่เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว แม้เป็นการฟื้นแบบไม่มากนัก รวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วยที่ฟื้นตัวไม่ได้ดีเหมือนที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ไอเอ็มเอฟประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะโตช้าลงเยอะ และเสี่ยงเกิดภาวะถดถอย จึงมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะถูกดึงลงไปด้วย เนื่องจากหากเศรษฐกิจโลกไม่ดี การส่งออก และการท่องเที่ยวไทยก็จะไม่ดีตาม

หากทิศทางเศรษฐกิจโลกไม่ได้ดีและเติบโตช้าลง กังวลทั้งภาคการส่งออก รวมถึงการท่องเที่ยวไทยจะถูกกระทบสูงมาก เพราะทั้ง 2 ตัวนี้เป็นกำลังซื้อจากต่างประเทศ

ทั้งนั้น อาทิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งออกก็นำสินค้าไปขายให้ต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องหลักที่สร้างความกังวลเยอะ โดยการเตรียมตัวรับมือกับภาวะดังกล่าว มองว่ายากมาก และอาจไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้ เพราะอย่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน หรือการท่องเที่ยวในประเทศ อาทิ โครงการคนละครึ่ง ที่มีมาแล้ว 5 เฟส อาจมีการต่อโครงการออกมาก็

ต้องถามกลับว่า ที่ผ่านมามีมาตรการเฟสแล้วได้ผลมากหรือไม่ สุดท้ายแล้วก็ต้องรอให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาอีกครั้งอยู่ดี ทำให้คนละครึ่งถือว่าไม่ได้เป็นตัวช่วย แต่เป็นตัวซื้อเวลาเท่านั้น

พิจารณาเฉพาะภาคการท่องเที่ยว หากจะหาอะไรมาดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มเติม ก็ตั้งคำถามกลับว่า จะทำอย่างไร ในเมื่อต่างชาติก็ไม่มีเงินเหมือนกัน เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นระบบเศรษฐกิจโลก จึงไม่ง่ายและทำอะไรได้ยากมาก ปกติแล้วหากเศรษฐกิจโลกมีปัญหา ประเทศขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจมีปัญหา ประเทศเล็กๆ แบบไทยก็มีปัญหาตามด้วยแน่นอน โดยหากประเมินจากภาพในอดีต ต้องบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่ค่อยรอด แม้พยายามลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบแน่นอน

ขณะนี้รัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้ 2.3 หมื่นล้านบาทในการช่วยน้ำท่วม และกระตุ้น



เศรษฐกิจช่วงท้ายปี มองว่าอย่างมากที่สุดก็ช่วยเหลือน้ำท่วม และลดผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม หากเทียบกับความเสียหายจากน้ำท่วม เงินก้อน 2.3 หมื่นล้านบาท คงช่วยลดผลกระทบเท่านั้น ประเมินว่าคงไม่มีเหลือในการใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลกู้เงินรวม 2 ล้านล้านบาทแล้ว ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนัก เป็นเพียงการใช้เพื่อประคองเศรษฐกิจ โดยปีนี้และปีหน้าหวังไว้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตาม ตอนนั้นก็คาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจโลกคงยังไม่ฟื้น

มีอยู่วิธีเดียวที่รัฐบาลต้องใช้เพื่อรับมือในระยะถัดไปคือ ต้องทำนโยบายที่มองไปข้างหน้าให้ดีกว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร และชักชวนให้เกิดการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนไทยด้วยว่ารัฐบาลมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการฟื้นเศรษฐกิจไทย ซึ่งในยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องกำหนดกระบวนการเป็นข้อๆ ไปเลย และในแต่ละข้อก็ต้องไม่ใส่เงินเข้าไป เพื่อปรับโครงสร้างกฎหมาย โครงสร้างเศรษฐกิจ รวมถึงโครงสร้างอื่นๆ เพื่อให้เอกชนเกิดความมั่นใจว่ามีความน่าลงทุน และเกิดการลงทุนจริงทั้งของคนไทยและต่างชาติ แบบนี้ถึงจะฟื้นได้จริง

ไม่ใช่มานั่งคิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบทำคนละครึ่งออกมาอีก

น.ส.ณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ตามที่ไอเอ็มเอฟปรับการคาดการณ์สำหรับเศรษฐกิจไทยเติบโตคงเดิมที่ 2.8% และปรับลดคาดการณ์ปี 2566 ลงเหลือ 3.7% จากครั้งก่อน คาดว่าจะเติบโตได้ 4% ใกล้เคียงกับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินไว้ว่า ครึ่งหลังปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 2.9% และในปี 2566 จะขยายตัวได้ 3.5% แนวโน้มเรื่องปัจจัยต่างๆ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน วิกฤตค่าครองชีพทรงตัวอยู่ระดับสูง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งตัวชี้เคลื่อนของไทยจากภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะเข้ามาเสริมให้ภาพเศรษฐกิจดีขึ้น

หากเทียบกับช่วงที่ผ่านมา คาดว่านักท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 3/2565 จะเข้าไทยทั้งปีเพียง 7 ล้านคน ยังไม่มั่นใจว่าในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเดือนละ 1 ล้านคน หรือไม่ เพราะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังไม่สามารถเดินทางได้ด้วยปัญหาภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่คาดว่าจะการท่องเที่ยวจะฟื้นปลายปี 2565 คือจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หลังรัฐคลายล็อกมาตรการต่างๆ จึงได้ปรับการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้าไทยปีนี้ถึง 9.1 ล้านคน

มองว่าช่วงไตรมาส 4/2565 จะมีแรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวเป็นการเข้ามาชดเชยภาคการส่งออกที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง หากประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วง 3 เดือนที่เหลือ คาดว่าจะเข้ามา 4 ล้านคน เฉลี่ยแล้วเกินเดือนละ 1 ล้านคน ขณะเดียวกันไตรมาส 4/2565 มองภาคการส่งออกอาจโตเพียง 1% เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวด้วยตัวเลขสองหลักโดยประมาณ 12% แต่ช่วงครึ่งปีหลังเห็นการชะลอตัวลงจากการส่งออกจากช่วงก่อนหน้าที่มีฐานการเติบโตสูง ดังนั้น ตัวเลขส่งออกปลายปีนี้อาจอยู่ที่หลักเดียว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีปัญหาด้วย

การชะลอตัวของภาคการส่งออกสอดคล้องกับที่ไอเอ็มเอฟประกาศลดคาดการณ์จีดีพีโลกในปี 2566 คาดว่าจะเติบโตเพียง 2.7% ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ 2.9% รวมถึงปรับลดตัวเลขขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐปี 2565 สู่ระดับ 1.6% และปี 2566 ลดลง 1% โดยได้รับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จากการดำเนินนโยบายการเงินรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศเรื่องการค้าการขายหากเศรษฐกิจโลกเกิดชะลอตัวลงเรื่องการส่งออกจะเป็นเครื่องยนต์หลักที่ได้รับผลกระทบจากยอดซื้อสินค้าจะมีปริมาณลดลงทำให้การส่งออกไทยชะลอตัว แม้เสี่ยงชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก แต่ความเสี่ยงอาจยังไม่ถึงจุดที่เศรษฐกิจติดลบ หากเทียบเคียงวิกฤตปี 2540 ไทยเกิดวิกฤตด้วยตัวเองจากการดำเนินนโยบายผิดพลาด เมื่อมีบทเรียนแล้วเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและในอนาคตยังไม่มีความเสี่ยงถึงขั้นติดลบ แต่จะมีผลเรื่องการผิดเคืองหรือเศรษฐกิจโตช้าลงมากกว่า

ภาพที่มองว่าเป็นความกังวลจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโตต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่อาจเผชิญเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อสูงส่งผลให้ภาคบริโภคสำหรับประชาชนลดการใช้จ่ายมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยังมีความสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่ภาคธุรกิจขนาดเล็กอาจจะเห็นธุรกิจหลุดออกด้วยปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินที่เผชิญภาวะต้นทุนสูงขึ้น

ขณะเดียวกันการดำเนินแนวทางที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมเศรษฐกิจนั้น มองว่าหลังจากรัฐมีมาตรการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เงินงบประมาณที่มีอยู่น้อยลง หรืออาจจะ



ใช้อย่างจำกัดมากขึ้น ถ้าไม่เกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างจริงๆ รัฐจะยังคงระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยวงเงินงบประมาณที่มีให้จัดสรรอย่างจำกัด

นอกจากนี้ มาตรการที่รัฐจะนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น การต่ออายุมาตรการคนละครึ่ง ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนก่อนใหม่เข้ามาในระบบ เพียงช่วยการบรรเทาประชาชนในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยนำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนเป็นหลัก แม้ภาพใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่ในส่วนของภาคอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะครัวเรือนต้องใช้จ่ายซ่อมแซมบ้านที่เกิดความเสียหาย

ดังนั้น ช่วงเศรษฐกิจปลายปี 2565 ไทยยังคงเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย และเริ่มเห็นสัญญาณที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง การส่งออกจะไม่ใช่เครื่องยนต์หลัก แต่จะเป็นภาคการท่องเที่ยวชดเชยรายได้ในส่วนที่หายไป และจะเข้ามาเสริมให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้นด้วยเงินที่จะเข้ามาหมุนสะพัดในระบบให้เกิดเงินใหม่ๆ ในเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจปี 2566 ยังมีความเสี่ยงหลายด้าน แต่ยังคงมองว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงดำเนินการต่อได้ท่ามกลางความเสี่ยง

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16288

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 16.58

Ad Value: 19,896

PRValue (x3): 59,688

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พล.ช่วย'สวนมังคุด'ได้ จัดคอนแทกต์ฟาร์มมังคุด 4พันตันเพิ่มราคา20%

พล.ช่วย'สวนมังคุด'ได้ จัดคอนแทกต์ฟาร์มมังคุด 4พันตันเพิ่มราคา20%

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดกิจกรรม "พาณิชย์เดินหน้าอภิมอเดล@ชุมพร ลินค้ามังคุด" เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรปลูกมังคุด และเป็นมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ "อภิมอเดล" เป็นยุทธศาสตร์ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรกับบริษัท ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออกให้เซ็นสัญญาใบปริมาณที่ตกลงในราคาล่วงหน้า ซ้ำไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เมื่อถึงเวลาทั้ง 2 ฝ่ายรักษาสัญญา ตามราคา ที่ตกลงกัน ซึ่งรับรองโดยพระราชบัญญัติระบบเกษตรพันธสัญญา โดยล่าสุดมีความตกลงเกษตรกรปลูกมังคุดวงใหม่ในภาคใต้ 2 กลุ่ม และผู้ซื้อจาก 5 บริษัทใหญ่ ที่กรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก 5 บริษัท ได้แก่ 1.ตลาดมรกต จ.ชุมพร 2.มาดาเทรดดิ้ง 3.วินเทคฮาร์ด 4.เอ็มทีฟรุตแลนด์ และ 5.เรดเลมอน

นายจรินทร์กล่าวว่า ปี 2566 คาดว่า มังคุดจังหวัดชุมพรจะมีผลผลิตประมาณ 10,000 ตัน และได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว 4,000 ตัน หรือประมาณ 40% ของผลผลิตมังคุดชุมพรทั้งปี อีก 60% จะตั้งราคาตลาดได้ เกษตรกรชาวสวนมังคุดชุมพรมีหลักประกัน ราคาจะสูงกว่าราคาเฉลี่ยปี 2565 ประมาณ 20% โดยประมาณ มังคุดเกรดผิวมันปี 2565 ราคาเฉลี่ย 35-50 บาท/กก. แต่ราคาที่เซ็นสัญญาเฉลี่ย 45-60 บาท/กก. เพิ่มขึ้นประมาณ 20% มังคุดเกรดคละปีนี้ราคาเฉลี่ย 25-30 บาท/กก. แต่ราคาที่เซ็นสัญญารับซื้อปีหน้า 25-35 บาท/กก. เฉลี่ยทั้งมังคุดผิวมันและเกรดคละเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ของราคาเฉลี่ย จะมาช่วยสร้างหลักประกันสร้างเงินให้กับสวนมังคุดภาคใต้สำหรับอนาคตปีหน้า



สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์
ต่อจากหน้า 1

66 กล้วยหอมทอง” ผลไม้ที่ได้รับความนิยม ทั้งคนไทยเอง และต่างชาติ โดยเฉพาะ “ญี่ปุ่น” ที่ถือเป็น “ตลาดส่งออกกล้วยหอมทองของไทยที่สำคัญ” ด้วย “จุดเด่น” คือ... รสชาติหวาน หอม อร่อยกว่ากล้วยหอมทองของคู่แข่งในตลาด ส่งผลให้ทางญี่ปุ่น

ต้องการนำเข้ามาก ซึ่งเป็น “โอกาสดีของเกษตรกรไทย” ผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ที่จะ “สร้างมูลค่า” จากตลาดนี้ อย่างไรก็ตาม แต่การ “ส่งออกญี่ปุ่น” ก็มี “โจทย์” ที่เกษตรกรไทย ผู้ส่งออกไทย “จะต้องทำให้ได้”...

จะ “ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูง”...

ก็ “ต้องยกระดับการผลิตให้ตอบโจทย์”

จะต้อง “ลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุด”

ทั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มี “กรณีศึกษา” โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ “ทีม

สกู๊ปเดลินิวส์” ได้ร่วมคณะผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่นำโดย ศรัทธา อินทรพรหม และ สุภาวิช คุญวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการ การบูรณาการการออกแบม-การจัดการเชิงพื้นที่ “แก้หนี้ แก้จน” ซึ่งได้มีการนำ โมเดล D & MBA : Design & Manage by Area ไปปรับใช้ โดยเน้นการเชื่อมโยงเกษตรกรหัวขบวนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้เกิดการ **จ้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้**...

นำสู่การจัดการ-แก้ปัญหาหนี้ในชุมชน

หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ทางคณะได้เยี่ยมชมคือ “วิสาหกิจชุมชนฟรุทส์ฟาร์ม” ซึ่งปลูก “กล้วยหอมทอง” ส่งจำหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ “ญี่ปุ่น” ซึ่งทาง **ณรงค์ศักดิ์ สนิย** ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟรุทส์ฟาร์ม เล่าว่า... กลุ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2562 มีสมาชิกเริ่มแรก 50 ราย จนปัจจุบันมีสมาชิกกระจายอยู่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, ยโสธร มีพื้นที่ปลูกกล้วย 700 ไร่ ที่เป็นพื้นที่เพื่อส่งจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และมีพื้นที่ปลูกกล้วย 600 ไร่ ใน จ.อุบลราชธานี และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ยังเล่าอีกว่า... ทางกลุ่มมี



“กฎเหล็ก” สำหรับสมาชิก นั่นคือ... “**ต้องไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก**” โดยได้รับแรงหนุนเรื่องนี้มาแต่ต้น และสำหรับสายพันธุ์กล้วยหอมทองนั้นทางกลุ่มจะปลูก “พันธุ์แสนทอง” ซึ่งจะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอง โดยกล้วยพันธุ์นี้มีรสชาติดี และเก็บได้นาน จึงเหมาะแก่การขนส่งระยะทางไกล

สำหรับ “ตลาดส่งออกญี่ปุ่น” นั้น **ณรงค์ศักดิ์** เล่าว่า... เกิดขึ้นช่วงต้นปี 2563 หลังมีคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นติดต่อเข้ามาที่กลุ่ม ซึ่งกล้วยหอมทองของกลุ่มเป็น **กล้วยที่ปลูกโดยไม่ลดสารเคมี**

100% ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพการปลูกและผลผลิต จนได้รับความไว้วางใจให้ทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน เพื่อส่งออกกล้วยหอมไปวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่น

“พวกขาน้ำเชื่อกว่า น้ำหนอน น้ำแมลง ต้องไม่มีเด็ดขาด สำหรับปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารพืชใช้ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งก่อนจะตกลงกัน ญี่ปุ่นจะส่งตัวแทนเข้ามาตรวจสอบก่อน” ...ณรงค์ศักดิ์ระบุถึง “กฎเหล็กที่เข้มงวด”

พร้อมกับเล่าเพิ่มเติมว่า... ก่อนจะได้เซ็นสัญญากัน ทางญี่ปุ่น



จะตรวจสอบแบบจริงจัง เพื่อดูว่ากล้วยที่ปลูกปลอดภัยจริงไหม? จากนั้นจะดูสภาพแวดล้อมของสวนว่าห่างจากแปลงเสี่ยงตามมาตรฐานหรือไม่? โดยต้องห่างจากแปลงที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เมื่อตรวจสอบผ่านก็จะได้ “โควตาส่งกล้วยเข้าไปขายที่ญี่ปุ่น” จากทางผู้ค้า ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วจบ แต่ทางกลุ่มจะลงตรวจแปลงปลูกกล้วยที่ส่งออก 4-5 ครั้งต่อเดือน และมีการตรวจสอบสารเคมีในผลผลิตทุก ๆ เดือน ...เหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เข้มงวดจากทางญี่ปุ่น ที่เกษตรกรและผู้ส่งออกของไทยนั้น “จำเป็นต้องรู้ข้อมูล”

ทั้งนี้ แม้ทางกลุ่มจะเป็นเหมือนน้องใหม่ในการส่งออกกล้วยไปญี่ปุ่น แต่ได้รับโควตาส่งออกกว่า 50 ตันจากทางญี่ปุ่น โดยราคาส่งออกอยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท และด้วยความที่ตลาดคนญี่ปุ่นต้องการบริโภคกล้วยหอมทองจากไทยสูงมาก ทำให้ทางญี่ปุ่นได้แนะนำให้ขยายพื้นที่ปลูกให้ทันความต้องการ แต่เรื่องนี้ **ณรงค์ศักดิ์** บอกว่า... แม้ต้องการเพิ่มพื้นที่ผลิตให้เพิ่มขึ้นทันกับความต้องการ แต่ก็ **ต้องไม่ลืม** เช็ก “คุณสมบัติสมาชิก” ที่จะเข้ามาใหม่ ด้วย... ซึ่ง... “รายได้ขั้นต่ำจะอยู่ที่ไร่ละ 70,000-80,000 บาทต่อรอบเพาะปลูก (8 เดือน)” ...นี่เป็นรายได้ต่อไร่-รายได้จากการปลูกกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม แม้รายได้งามแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนปลูกกล้วย โดยเฉพาะกับตลาดญี่ปุ่น ที่ “ต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก” ที่ญี่ปุ่นวางไว้ให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาไม่ใช่เรื่องตลาด แต่อยู่ที่จะทำกล้วยให้มีคุณภาพได้แค่ไหนมากกว่า ซึ่ง... “คนญี่ปุ่นบริโภคกล้วยหอม 1 ล้านตันต่อปี ถ้าเกษตรกรไทยทำได้ โอกาสครองตลาดนี้ก็มีสูง” ...ประธานกลุ่มฯ ฟรุทส์ฟาร์ม ระบุ

ขณะที่ **สุภาวดี ศุภจตุ** ผู้ช่วย ผจก. ธ.ก.ส. ระบุว่า... จากการเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของฟรุทส์ฟาร์มไปสู่การเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างครบวงจร ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุนเงินทุนให้กับวิสาหกิจชุมชนนี้ผ่าน “สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย” ไปแล้วกว่า 3,000,000 บาท เพื่อให้ ฟรุทส์ฟาร์มสามารถต่อยอดและยกระดับสู่การส่งออกผลผลิตสู่สากล ซึ่งภายใต้โครงการฯ การออกแบบ-การจัดการเชิงพื้นที่ ของ ธ.ก.ส. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ก็เป็นอีก “ตัวอย่างความสำเร็จ”...

“ยกระดับอาชีพเกษตรกร” แบบตอบโจทย์ “ตอบโจทย์” ทั้ง “ตลาด-แก้หนี้แก้จน”... ตัวอย่างดังกล่าวนี้ “น่าสนใจมาก!!”

3ธนาคารรัฐพร้อมดูแลผู้ประสบอุทกภัย

กรุงเทพฯ ● นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า สอท.และผู้ประกอบการมีประสบการณ์มาแล้วในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ และได้ติดตามปัญหามาแล้วกว่า 1 เดือน รวมทั้งมีการตั้งสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อเฝ้าติดตาม และอยากฝากภาครัฐให้ดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ไม่อยากให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นอีก และเราก็รับมือไม่ได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นอีก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะขาดความเชื่อมั่นในการป้องกันและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในทุกมิติ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินภาครัฐ ดังนั้น ธนาคารออมสิน, ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ออส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ

นายอนุชากล่าวต่อว่า ธนาคารออมสิน มีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยที่เป็นลูกหนี้สามารถพักชำระหนี้เงินต้น โดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย 10-100% และกรณี Flat Rate ลดชำระเงินงวด 50% ขณะเดียวกันยังมีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รายละไม่เกิน 50,000 บาท, สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่กู้ได้ถึง 100% ของราคาประเมิน, สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยอเนกประสงค์ วงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท และสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นายอนุชากล่าวว่า ออส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท โดยมีทั้งลดเงินงวด 50% และลดอัตราดอกเบี้ย กู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย วงเงินให้

กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน รวมถึงลูกค้าสถานะ NPL ก็มีการประนอมหนี้

สำหรับ ธ.ก.ส.จัดมาตรการลดภาระหนี้เดิมสำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ปกติ ทั้งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้, จ่ายดอก ตัดต้น และชำระดีมีคืน รวมทั้งมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท และโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน ค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท

“มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของทั้ง 3 ธนาคารรัฐดังกล่าว จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารได้ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ประชาชน เกษตรกร และลูกค้าธนาคาร มีความมั่นใจว่ารัฐบาลโดยสถาบันการเงินภาครัฐพร้อมเข้าไปดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัย” นายอนุชากล่าว.



เกษตรกรจี้รัฐล้างบางหมูเถื่อน

นายสุนทรภรณ์ สิงห์วีวงศ์ นายกษมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยว่า การที่ภาครัฐดำเนินการตรวจจับหมูเถื่อนถี่ขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีกับเกษตรกร ซึ่งฟาร์มสุกรในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นฟาร์มรายย่อย จึงต้องยกระดับการป้องกันโรคด้วยระบบ Biosecurity ในฟาร์ม กลายเป็นต้นทุนแฝงที่ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้นถึง 300-500 บาทต่อตัวหมูขุน และขณะนี้ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเข้ามาอีกในหลายพื้นที่ ทำให้ผู้เลี้ยงลำบากมาก ต้องมีต้นทุนในการฟื้นฟูฟาร์ม และต้องเสริมการป้องกันโรคให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำ จึงขอให้ภาครัฐเร่งปราบปราม.

บางขุนพรหมชวนคิด

ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สุพริศร์ สุวรรณิก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง ร.9 เมื่อ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ผู้เขียนขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ และทรงปรารถนา ให้เป็นแก่นสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจผิด สับสน และสงสัยเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่มากในสังคมไทย โดยเฉพาะการตีความหมาย อย่างกำกวมและตีเงินเกินไป

ความพอเพียง ห้ามมีมาก ห้ามใช้ของหรูหรา? เป็นความเข้าใจผิด ที่มักได้ยินกันบ่อยแต่ที่จริงแล้วคำว่าพอเพียงนั้นเป็นเชิงสัมพัทธ์ (relative) คือ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานะของแต่ละบุคคล หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นการทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตนเองมีการพัฒนาและร่ำรวยได้ แต่ให้เพียงพอับความต้องการโดยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นผู้ที่มีรายได้สูงมีไลฟ์สไตล์หรูหรารับประทาน อาหารที่ก่ตาคารเป็นประจำ ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม แต่ยังสามารถบริหารจัดการ การเงินของตนเองได้ คือมีเงินเก็บและมีหนี้แบบที่ชำระได้ไหว แบบนี้ก็เพียงพอเพียงในแบบของเขา คือไม่เกินตัว ดังความตอนหนึ่งใน พระราชดำรัสของในหลวง ร.9 เมื่อปี 2544 ความว่า “...ฉันพูดเศรษฐกิจ พอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ ทำจากรายได้ 200-300 บาทขึ้นไปเป็นสองหมื่นสามหมื่นบาทจนขอบ เอาค่าพูดของฉันเศรษฐกิจพอเพียงไปผูกกับและทะเลเศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่อื่น

คิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขา ต้องการดูทีวีก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู...”

ความพอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรโดยเฉพาะ? เป็นความ เข้าใจผิดอย่างมากอีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเรามักจะเห็น ตัวอย่างหลักๆ คือ เกษตรกรที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ เช่น นำไปประยุกต์กับเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่อันที่จริงความพอเพียงเป็นหลัก การที่ใช้ได้กับคนทุกอาชีพ ทุกวัย และทุกภาคส่วน

ในหลวง ร.9 ทรงเสนอแนะให้ใช้แนวคิดนี้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่กำลังถาโถมอยู่ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อให้ประเทศเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพราะความพอเพียงคือการยึดทางสายกลางและดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใจความสำคัญประกอบด้วย 8 หัวข้อ 2 เรื่องใจ โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นแก่นแท้ ของ 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพอประมาณ ไม่สุดโต่งเกินไป (2) การมีเหตุ มีผล คิดวิเคราะห์ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อ ไม่ให้กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยม เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากเกินไป (ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธ เทคโนโลยีโดยสิ่งที่ดีก็นำมาประยุกต์ใช้ให้ประเทศก้าวหน้าแต่ความก้าวหน้า ต้องสมดุลด้วย) ส่วน 2 เรื่องใจ คือ (1) ความรู้ ที่จะนำมาสู่การตัดสินใจ อย่างถูกต้อง (หากไม่มีก็หมั่นศึกษา) (2) คุณธรรม คือ รู้จักอดทนระบับ ความต้องการอันไม่มีประโยชน์ รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย

ความพอเพียงคือการกลับไปปลูกผักทำไร่ไถนาปลูกข้าวกินเอง? เป็นอีกความเข้าใจผิดหนึ่ง แม้ว่าเราจะเห็นตัวอย่างของหลายคน ที่ ดำเนินชีวิตหวนคืนสู่วิถีธรรมชาติแต่ต้องไม่ลืมว่าแต่ละคนมีพื้นฐาน มีต้นทุน ชีวิต ความรู้ ความถนัดที่แตกต่างกันการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่จำเป็น ต้องนำไปสู่การมีวิถีชีวิตในแบบดังกล่าวเพราะอาจกลับทำให้อาชีพกลายเป็นชีวิต ลำบากเพราะไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนแต่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ไม่ว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในวิถีแบบไหน แม้แต่วิถีคนเมืองก็สามารถ ทำให้เกิดการรู้ใช้ รู้กิน รู้เก็บ และทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุข ร่ำรวย ทั้งทรัพย์สินและปัญญาอย่างยั่งยืนได้ต่างหากครับ.

ทิ้งเงินเดือนครึ่งแสน! ลาออกมาทำเกษตร 10 ปี รู้อย่างนี้ตัดสินใจกลับบ้านตั้งนานแล้ว!!!

“ตอนนั้นลาออกเงินเดือนก็เพิ่งจะขึ้นมา แบบก้าวกระโดดเลย 4-5 หมื่นบาท หลังกลับมาจากญี่ปุ่นแล้ว แต่ว่าก็ต้องเลือกกลับบ้านและมาสานต่องานเกษตรที่เริ่มเอาไว้ก่อนหน้านี้ ก็ปรากฏลงล็อกกันพอดีมีส่วนที่ขายได้ 3-4 วันเท่ากับเงินเดือนที่ได้แล้ว”

พี่ต๋อย-ลัดดาวัลย์ พุ่มจันทร์ เจ้าของสวนมะนาวภูนิดา จ.สระแก้ว บอกกับเราว่า หากนับเวลามาถึงตอนนี้กว่า 10 ปีแล้วที่ตัดสินใจเลือกมาเป็นเกษตรกร จากไฟที่เริ่มจุดติดมาครั้งทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่น เคยถูกส่งตัวไปเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นนานกว่าครึ่งปีโดยบริษัทที่ไปเรียนรู้งานจะตั้งอยู่ในเขตของการเกษตรกรรม ซึ่งทำให้ได้เห็นและเกิดความสนใจอย่างมาก

การเกษตรที่บ้านเขาที่มีระบบจัดการแปลงผลิต การจัดการเรื่องน้ำ การใช้เทคโนโลยีช่วยหุ่นแรง ฯลฯ เขาสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่คนทำงานมีน้อยและอยู่ท่ามกลางข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการผลิตหลายๆ อย่าง จนรู้สึกอึดอัดและอยากจะทำเกษตรที่สำเร็จแบบคนญี่ปุ่นบ้าง ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยคิดชอบหรืออยากทำเกษตรมาก่อน

แต่ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ลองปลูกผักด้วย และพอลกลับไทยมาแล้วถึงขั้นไปสมัครเรียนต่อที่ มสธ.(ป.ตรี) ด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ควบคู่กับทำงานด้วย ในช่วงนั้นทั้งเรื่องงานและเงินเดือนก็ขึ้นมาจากเดิมแบบก้าวกระโดดเลย แต่ไว้ในใจก็ยังไม่อยากจะทำเกษตรอยู่ไม่หยุด ก็ไปศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ ด้วยและเรียนไปด้วยจนกระทั่งจบใน 3 ปีครึ่ง ก่อนที่จะเริ่มมือทำจริงในเวลาต่อมามี

● การผลิต “เลือกพืชที่คืนทุนได้เร็ว”

พี่ต๋อย เล่าว่า ตอนที่ไม่ดูงานก็พยายามจะหาพืชอะไรบ้างที่สามารถคืนทุนได้เร็ว ระยะเวลาในการผลิตสั้น ตอนแรกก็ลอง “เมลอน” ก่อนเคยเห็นที่ญี่ปุ่นมาใช้ระยะเวลาผลิตไม่นานรสชาติดีขายราคาแพง ก็สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาลองปลูกตอนนั้นใช้สถานที่บ้านเพื่อนที่ระยองทำดู เพราะยังทำงานบริษัทอยู่ที่จ.ระยอง อยู่ จนพบว่าเมลอนไม่เวิร์ก ทำยากไป ไม่เป็นอย่างที่วาดฝันเอาไว้

ไปๆ มาๆ เลยไปเจอข้อมูลว่า “มะนาว” เป็นพืชที่น่าสนใจปลูกเพียง 7 เดือน ให้ผลผลิตได้ เพราะแต่ก่อนจะต้องเป็นปีจึงอยากจะทำมันทำได้จริงไหม ก็ไปเจอกับนักวิชาการเจ้าของสวนที่ จ.ชลบุรี ปลูกมะนาวสายพันธุ์ลูกผสม “พีจิตรี” เลยเป็นที่มาของการนำพันธุ์กลับมาลองปลูกที่บ้านอีกอย่างแถวบ้าน (อ.วังน้ำเย็น)

ตอนนั้นก็ยังไม่เห็นมีการปลูกมะนาวอยู่ก่อนเลยเพราะยังไม่มีพันธุ์มากนัก ซื้อมากิ่งละ 100 บาทตอนแรก 6 ต้นก่อนลงปลูกในวงบ่อซีเมนต์มีการผสมดิน/วัสดุปลูกตามสูตรทุกอย่างแล้วให้พ่อกับแม่ช่วยดูให้ผ่านไป 2 สัปดาห์ ใบถูกหนอนมารุมกินจนโกรนหมดต้น พ่อเลยพูดว่ามันจะไปไหวรี

เพื่อลบคำสบประมาทให้ได้เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยอยากให้มาทำการเกษตรสักเท่าไร ไปขอคำแนะนำวิธีการจัดการจากนักวิชาการมาลองใช้ดู ปรากฏว่าคราวนี้รอดแล้ว! และพอครบ 7 เดือนมะนาวก็เริ่มออกดอกขาวโพลนเต็มต้นไปหมด พอ 8 เดือนก็เริ่มติดลูก ปลูกชุดนั้นสร้างความฮือฮาไปทั้งหมู่บ้านทั้งเรื่องของผลผลิตที่ติดตกเป็นพวงเลย และก็พอขาย “ผล” ได้เงิน



ม้าอั้กกว่าห้หมั้นบ้าทด้วย

พ้อเห็นล้แล้วว้ามันทำได้ จ้ากนั้ก็ลัอยไปซ้อพันธุ์ม้าปลุก
เพิ่มอั้ก 200 ก้อนล้แล้วก็ 100 ตัน แยกเป็น 2 ซุ้ดอ้ายปลุก และ
พ้อมะนาวเริ่มโตพ้อให้ผลผลิตได้กั้ขยทุ้ "ลุก" กั้โลละ 100
บ้าทบ้างหรือซ้อนอ้อยกั้บซ้วงร้าคากุก-แพงนั้ตอนนั้ และแบ่ง
โซ้นล้าหรับการท้ากั้งพันธุ์ขยโดยวิธีการตอนกั้งด้วย เทียว
ไป-กัลบั้ในซ้วงวันห้ดงท้านเสาร์-อ้าทั้ตั้ยเพ้อม้าทำส่วนอ้อยน้าน
ลั้กพั้ก ทุ้งที่ใจอย้ากจะล้าออกม้าทำล้แล้วแต่ว้าที่บั้รียห้งนั้ไม่อย้าก

จะให้ออก

จนส้ดท้ายค้อต้องตัดลัใจล้แล้วจรั้งๆ เพระว้า "แม่"
เริ่มป้วยและต้องเข้ๆ ออกๆ โรงพยบ้าลไม่มีคั้นดูแล กั้บ
ตอนนั้พ้อไปกัลบั้ "สระแก้ว-ระยอ้ง" บ่อยๆ เข้กั้เริ่มจะไม่
ไหวเรอ้จค่าน้ามัน สรุ้บก็ลัอยคั้ดว้างนั้ล้าออกม้าทำส่วนไปด้อย
พ้อมกั้น

● ผลผลิตจะต้องมี "ม้ากกว่า 1 อ้อย" ส้ามารถต้อยอด้ได้

แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ได้มีการเตรียมการสำหรับอาชีพเกษตรกรไว้บ้างพอสมควรโดยพี่ต๋อยเล่าว่า เริ่มมีการทำเรื่องขอตลาด



ออนไลน์ เช่น เปิดเว็บไซต์ของตนเองเพื่อที่จะขายของผ่านช่องทางนี้ด้วย และจนมาถึงในยุคของเพชฌุ๊กก็เริ่มมีการเคลื่อนไหว 'สตอรี่' ต่างๆ ช่วยในการบอกเล่าเพื่อการนำเสนอขายสินค้าควบคู่มา

ตอนนั้นพอลาออกมาก็เป็นจังหวะที่ตลาดมะนาวกำลังบูมซึ่งก่อนหน้า ก็ได้มีการตอนกิ่งขยายพันธุ์มะนาวไว้บางส่วนแล้ว และพอมาเริ่มเปิดขายอย่างเต็มตัวไม่นานเชื่อว่า 3-4 วันก็ได้จับเงินหมื่นหลายหมื่นแล้ว ซึ่งเทียบกับเงินเดือนที่ได้อย่างสบายๆ เลย พี่ต๋อยพูดว่า "รู้งี้ตัดสินใจลาออกมาตั้งนานแล้ว" และก็ยังคงรายได้ดีแบบนั้นมาอีกเรื่อยๆ จากการขายทั้งกิ่งพันธุ์และก็มีผลมะนาว

พี่ต๋อยบอกด้วยว่า หลักของการทำเกษตรที่ตนเองจับทางได้อีกอย่างคือว่า ต้องสามารถต่อยอดจากการผลิตพืช 1 ชนิด ผลผลิตที่ได้จะต้องมีมากกว่า 1 อย่างเสมอ และนอกจากมะนาวแล้วอีกตัวอย่างพืชที่ทำเงินให้ได้ดี พี่ต๋อยก็ยังมี "สะเดา" พันธุ์หะวายและก๊ยะเดาดำ

หลังจากที่ไปซื้อพันธุ์ดีมาปลูกปรากฏว่าก็ขายได้ทั้ง "ดอก" รวมไปถึง "กิ่งพันธุ์" มีการส่งจองกันแบบข้ามปีเลยทีเดียว พี่ต๋อยก็ชวนคนที่สร้างชื่อให้กับสวนมะนาวญาติๆ ด้วยก็คือ "กระเจียว" พันธุ์กินดอกซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่พี่ต๋อยบอกว่า นำมาต่อยอดใน เรื่องของสตอรี่เพื่อสร้างการรู้จักที่มากขึ้น

จากแต่เดิมชาวบ้านปลูกกันมานานแล้วและพอถึงหน้าฤดูการก็เก็บดอกขายส่งให้กับพ่อค้าที่มารับ แต่พอพี่ต๋อยเริ่มมีสตอรี่ต่างๆ ที่บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของพืชไร่การโชว์ให้เห็นถึงวิถี การผลิตและผลผลิตที่ออกมา สร้างการรู้จักและนำมาสู่การสั่งซื้อพันธุ์ไปปลูกจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงทุกวันนี้

หรือแม้แต่พืชอื่นๆ ที่รู้งี้ว่าสนใจก็เลยหาพันธุ์มาปลูกลองดู อย่างเช่น หนุ่ยหวานอิสราเอล (เลี้ยงปลุ้สัตว์) ฝรั่งเศสเฒ่า





(ซี-กัวปาล่า) อ้อยคั้นน้ำ “สุพรรณบุรี50” และไม้ผลราคาดีอย่าง “แบล็กเบอร์รี-ราสเบอร์รี” ก็มีปลูกได้กินทั้ง “ผล” ขายด้วยและยังสามารถต่อยอดเรื่องการขายพันธุ์ได้อีก เป็นต้น

● ต้องวางแผนเรื่องการผลิตก่อน ดูแนวโน้มเรื่อง “ราคา” ควบคู่

การเกษตรแน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดการณ์เรื่อง “ดินฟ้าอากาศ” เพื่อให้เป็นไปอย่างที่เรายากจะให้มันได้ แต่การผลิตก็ต้องดำเนินไปและก่อเกิดการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้ด้วย พี่ต่อยบอกว่า ดังนั้น ที่สวนของตนเองก็จะมีทั้งพืชที่เป็น

แบบ “ฤดูกาล” ด้วยถึงเวลาก็มีผลผลิตจากอันนี้ หรือว่าถ้าเป็นการบังคับให้ออกนอกฤดูกาลด้วย ก็อย่างเช่น มะนาวที่สามารถทำได้ แต่ว่าการลงทุนก็ย่อมสูงกว่าในช่วงของฤดูกาลปกติ อาศัยว่ามีหลายๆ อย่างสลับต่อเนื่องกันไปในการผลิตตลอดทั้งปีแทน

รวมถึงก็ยังมี “ผัก” ที่ปลูกในแปลงอูฐบล็อกด้วย อันนี้คือจะผลิตตามสั่งเลยเพราะจะมีพี่สาวที่มารับไปขายตลาดอยู่แล้ว เป็นคนออเดอร์มาว่าช่วงไหนให้ปลูกผักอะไรบ้าง ก็จะผลิตส่งให้ ซึ่งผักเองก็จะมีหน้าหรือว่า “ฤดูกาล” ของราคาถูกแพงด้วย หากมีการวางแผนผลิตให้ดีๆ ก่อนราคาและก็ได้ขายได้ รับรองว่าไม่ธรรมดาเลย อย่างเช่นช่วง “กินเจ” ก็เป็นอีกนาทีทองของราคาผักที่ได้ เป็นต้น

● ทำเกษตรแบบมีรายได้ทุกวัน หรือถ้าไม่ได้ก็ต้องมีอีกอย่างแทน

บนพื้นที่ผลิตทั้งหมดรวมกว่า 30 ไร่ แถมยังมีแหล่งน้ำ



เป็นของตนเองพร้อมเลยสำหรับการผลิตตลอดปี พี่ต่อยบอกต้องยกความดีนี้ให้ “พ่อ” ได้มองการณ์ไกลไว้ให้ด้วยการขุดบ่อใหญ่ (4 บ่อ) เพื่อช่วยเก็บน้ำฝนไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พ่อบอกว่า “น้ำคือชีวิต” ทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนในการผลิตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

และตั้งแต่ออกจากงานมาทำเกษตรพี่ต่อยยืนยันด้วยว่ามีเงินเข้ามือมาทุกวันซึ่งแทบไม่มีวันไหนที่ไม่มีรายได้เลย ไม่เคยรู้สึกว่ามีหวังเสียใจที่เลือกมาเดินทางนี้ กลับคิดเสียอีกว่าถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่สิ้นใจลาออกมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าก็ต้องมีบ้างที่ล้มเหลวไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ทำจะสำเร็จสวยหรูไปเสียทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ท้อและพยายามคิดเพื่อไปต่อข้างหน้าเสมอ กับต้องมีองค์ความรู้ด้วยจะต้องใช้ควบคู่เสมอ

จนมาล่าสุดอยู่ๆ มี “พืชชา” ขายอยู่ในสวนด้วย! ซึ่งพี่ต่อยก็เล่าถึงที่มาให้ฟังอย่างอารมณ์ดีว่า เป็นเพราะโควิดฯ ที่ผ่านมทำให้กะทบกันไปหมด ทั้งคนมาเที่ยวที่สวนไม่ได้เหมือนปกติและต้นไม้จากเคยขายดีขายได้ทุกวัน ก็ชักจะเริ่มทรุดๆ ลงไป ก็เลยมองหาว่าอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

คำตอบมันก็คือของกิน เพราะต้นไม้ไม่จำเป็นต้องปลูกทุกวันก็ได้ แต่คนต้องกินอาหารทุกวัน

ส่วนหนึ่งในการเลือกทำพืชเพราะลูกค้าที่เคยมาเที่ยวสวนกัน มักจะถามหาของกินด้วยที่ไล่เรียงไปตั้งแต่เรื่องน้ำ-เครื่องตัด ต้นนั้นพอมาเห็นว่าพืช (ชื่อแฟรนไชส์มา) มันเป็นเรื่องที่เขาสอนวิธีการทำเพื่อสามารถเปิดร้านขายได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะในการปรุงเองเพราะเขามีสูตรมาตรฐานไว้ให้พร้อม ก็เลยลองเอามาทำดูอีกอย่างก็พอมันที่ทำหน้าร้านเป็นแบบบรรยากาศพืชในสวนได้

จากที่แรกก็แอบหวังๆ ว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกไกลจากเมืองด้วยจะขายได้ไหม แต่ปรากฏเปิดขายวันแรกก็ขายดีเลย (ได้กว่า 50 ถาด) จากนั้นคนที่เคยกินแล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจำกันมาด้วย บางเดือนยอดขายได้เป็นแสนเลยก็มี จนตกใจพอมาย้อนดูตัวเลขแล้ว กลายเป็นว่าก็ลงล็อกพอดีอีก ช่วยสร้างรายได้ให้อีกทางในช่วงที่อาจจะยังไม่มีการขายต้นไม้หรือผลผลิตเกษตร ก็ยังมีรายได้จากขายอาหารสลัดกันไปพลางๆ ก่อนได้มีวันนี้ได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ยังได้เรื่อยๆ อยู่

แล้วตอนนี้ก็มีคนมาช่วยเพิ่มขึ้นแล้วทั้งลูกชายที่มาช่วยส่งพืชมาให้ และก็มีสามีที่ตอนนี้ก็มาช่วยกันดูแลเรื่องงานสวนต่อไป ส่วนลูกสาวที่เคยมาช่วยบ้างตอนนี้ก็เรียนจบแล้วและเริ่มทำงานตามสิ่งที่เขาเรียนมา ถือว่าชีวิตก็ลงตัวด้วยดีทุกอย่าง

ในอนาคต พี่ตั๋ยเผยเรื่องแผนต่อยอดการผลิตโดยเฉพาะ “แบล็กเบอร์รี่-ราสเบอร์รี่” เป็นพืชที่ตนเองมองว่าทำได้ไม่ยากเลย เรื่องการปลูกและผลผลิต ไว้มากและก็ได้ผลผลิตและตกมาๆ ด้วย ก็เลยอยากให้เห็นการปลูกที่สามารถส่งผลผลิตขายในห้างๆ อย่างเช่น โลตัส แม็คโคร ที่มีสาขากระจายอยู่ตามท้องที่ต่างๆ ได้ แต่ว่าราคาจำหน่ายก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีการสั่งซื้อระดับกลางขึ้นไป ส่วนเกษตรกรก็มีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตพืชที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้ได้ ซึ่งตอนนี้ก็ยังรอดูเศรษฐกิจและอะไรต่างๆ ให้พร้อมก่อน และถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำพืชตัวนี้ไปต่อในทิศทางที่คิดเอาไว้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09-3623-5199

เรื่อง : ทีมข่าว SMEs ผู้จัดการ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 15 ตุลาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16288

Col.Inch: 15.90

Ad Value: 19,080

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 57,240

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: นางจม



นางจม - สภาพบ้านเรือนประชาชนและนาข้าวใน อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ถูกน้ำท่วมสูงหลายวันทำให้ข้าวนาปีส่วนใหญ่ที่เป็นข้าวหอมมะลิกำลังออกรวงนับหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม



ชมคลิปวิดีโอ



ถนนขาด ภาพมุมสูงความเสียหายถนนคันคลองมหาธาร จ.ตลิ่งชัน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็นพื้นที่เขตติดต่อกับ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ถูกน้ำกัดเซาะถนนขาดกว่า 50 เมตร เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแจ้งชาวบ้านใช้ทางเลี่ยง มวลน้ำไหลลงคลองมหาธารใกล้จะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ประกาศแจ้งให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและขนทรัพย์สินขึ้นที่สูง.

'ลุ่มเจ้าพระยา-ท่าจีน' จมบาดาล

เจอน้ำเหวี่ยง-น้ำท่วม หลายจ.กันน้ำหลาย ท่วมบ้านตัดถนนขาด พายุลูกเห็บ 'อีสานล่าง'

อุบลฯ ยังวิกฤติ น้ำมูลหนุนสูงชาวบ้านทนทุกข์มาร่วมเดือน ห้างเซ็นทรัลอุบลฯ ประกาศปิดชั่วคราว น้ำท่วมถนนสูง จ.ขอนแก่น **★ มีต่อหน้า 11**

'ลุ่มเจ้าพระยา-ท่าจีน' **★ ต่อจากหน้า 1**
ชาวบ้านเริ่มป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า จ.ตาก ฝนถล่มเกิดน้ำป่าซัดข้าวของเสียหาย นครสวรรค์ถนนขาดช่วงเกือบทั้งพระยาชลอตัดการระบายน้ำเพื่อรักษาสมดุล อ.บางบาล อ่วมน้ำท่วมมากกว่า 3 เดือน ขณะที่กรมอุตุฯ เตือนพายุลูกเห็บ 12 จังหวัด
วิกฤติน้ำท่วมยังหนักหลายจังหวัด ชาวบ้านต่างอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบางรายกางเต็นท์อาศัยอยู่ริมถนน ชีวิตความเป็นอยู่แสนลำบาก

เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ
★ พระชนกเขินแจกข้าวบ้าน
สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี โดยเมื่อวันที่ 14 ต.ค. พระครูฤทธิคุณ โดมภาสเจ้าอาวาสวัดคูสว่างเจ้าคณะตำบลหนองกินเพล อ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมพระภิกษุออกเผยแผ่เรือข้ามฟากพระยาที่ญาติโยมนำมาถวายในช่วงเข้าพรรษาไปแจกชาวบ้านในชุมชนคูสว่างและใกล้เคียง หลังน้ำท่วมยังคงถูกตัดไฟฟ้าเป็นเวลา 1 เดือน พระครูฤทธิคุณ โดมภาสเปิดเผยว่า

ชุมชนในพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. ระดับน้ำสูงถึงเอว ชาวบ้านในชุมชนร้องขอเทียนไขเนื่องจากกระแสไฟฟ้าในชุมชนถูกตัดขาด ต้องอยู่ในความมืด อาตมามีเทียนพรรษาที่ญาติโยมนำมาถวายเหลือจำนวนมาก จึงชวนพระภิกษุวัดพายุเรือ นำเทียนไปแจกให้กับชาวบ้านเพื่อคลายทุกข์

★ เซ็นทรัลอุบลฯ ประกาศปิดห้าง
มีรายงานว่า เพจ Central Ubon ออกมาโพสต์ข้อความประกาศปิดให้บริการห้างเซ็นทรัล สาขาอุบลราชธานี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในปัจจุบัน ส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถ จยย. ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ ต้องเดินทางด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ยกสูงเท่านั้น ด้วยความห่วงใยผู้เข้ามาใช้บริการและเพื่อนพนักงานร้านค้าทุกท่าน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลฯ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14-19 ต.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ศูนย์การค้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

★ น้ำไหลเชี่ยวสูงกว่า 1 เมตร
จากการสำรวจในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี พบว่า พื้นที่ของตัวอาคารไม่มีน้ำท่วม เนื่องจาก

พนักงานเฝ้ากระสอบทรายเข้ามาป้องกันพื้นที่โดยรอบ และใช้เครื่องสูบน้ำระดมสูบน้ำที่ไหลเข้ามาในระบบระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง แต่ระดับน้ำบนถนนสรรพสิทธิอากาศสะพานวังแดง มุ่งหน้าห้างเซ็นทรัลยังคงมีน้ำไหลเชี่ยวและสูงกว่า 1 เมตร ทำให้การสัญจรไปมาต้องใช้รถยกสูงของทางทหารและรถบรรทุกของเอกชนเท่านั้นทำให้มีผู้มาใช้บริการไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

★ นอนศูนย์พักพิงอีกเป็นเดือน

นายสมเจตน์เต็มมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเทพสิรินทร์ อิ่มใจ ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำถุงยังชีพจากภาคไทยจำนวน 200 ชุด ขึ้นรถขมิ้มอิกกาชาดลงพื้นที่ไปมอบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านท่าเจริญ ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนจนต้องมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงนานร่วม 3 สัปดาห์ ขณะนี้น้ำจะเริ่มทรงตัวแต่ยังมีฝนตกลงมาและยังมีลมหนาวเข้ามาสมทบอีก คาดว่าชาวบ้านคงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงไปอีกเป็นเดือน และประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหวั่นใจว่านอกจากจะประสบภัยน้ำท่วมแล้ว ยังจะประสบกับความหนาวเย็นอีก

★ ชาวบ้านป่วยโรคน้ำกัดเท้า

ที่วัดธาตุกุดกว้าง หมู่ 17 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น พระครูปริยัติธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองแขวงพระอารามหลวงรองคณะอำเภอพระยืน นำคณะสงฆ์ ล่องเรือไปแจกถุงยังชีพและไม้ค้ำไปมอบให้กับพระครูปริยัติสารสุนทร อายุ 85 ปี เจ้าอาวาสวัดธาตุกุดกว้างและพระสงฆ์ภายในวัด หลังถูกน้ำท่วมซึ่งมาร่วม 1 สัปดาห์ นางพิศ อัครชาติ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดกว้าง หมู่ 17 เปิดเผยว่า แม่น้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมบ้านกุดกว้างมาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.จนถึงปัจจุบันน้ำยังไม่ลด ชาวบ้านเดือดร้อน 97 หลังคาเรือน 390 คนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าเข้าช่วยเหลือมาแจกให้ชาวบ้านมีข้าวกินทั้ง 3 มื้อ ชาวบ้านเริ่มป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้าอาวนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ

★ ป้องกันน้ำท่วมกว่า 5 หมื่นไร่

นายอำนาจ อัมพะวาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เมืองชัย เชื่อมไป อ.เมืองมหาสารคามน้ำเอ่อท่วมคอสะพานระดับน้ำสูง 30 ซม. เจ้าหน้าที่ระดมกำลังจากเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นำกระสอบทรายกั้นน้ำบนถนนแล้วสูบน้ำออกให้ประชาชนสัญจรได้ น้ำท่วมเสียหาย

2,000 ไร่ อพยพผู้ประสบภัย 10 ครั้วเรือน พร้อมจัดเวรยามเตรียมกระสอบทรายเสริมจุดเสี่ยงและทำผนังกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมนาข้าวอีกกว่า 5 หมื่นไร่

★ ตั้งแนวกระสอบทราย 2 กม.

ที่สถานีตรวจวัดน้ำ บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำที่สูงกว่าตลิ่ง 2 เมตรล้นตลิ่งใน 5 ลำน้ำ คือลำน้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำเสียวใหญ่ ลำน้ำเตา และลำน้ำมูล ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน 14 อำเภอ 86 หมู่บ้าน 692 หมู่บ้าน 14,549 ครัวเรือน นาข้าวถูกน้ำท่วม 209,786 ไร่ ที่บ้านแซงแหลมต.แสนชาติ อ.จังหาร เป็นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำชีเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยง ชาวบ้านต้องเข้าเวรผลัดเปลี่ยนระดับน้ำตลอด 24 ชม. เนื่องจากน้ำขังล้นตลิ่งจ่อเข้าท่วมหมู่บ้าน ชาวบ้านช่วยรอกทรายใส่กระสอบเพื่อทำแนวกันโดยรอบหมู่บ้านเป็นระยะทาง 2 กม.

★ น้ำป่าซัดข้าวของเสียหาย

ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและท่วมบ้านชาวไทยภูเขาอย่างไม่มีต้นตั้งตัว ต้องรับขนข้าวของหนีน้ำ ส่วนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากอ.แม่สอดไปอ.พบพระและไปสิ้นสุดที่อ.อุ้มผาง น้ำท่วมสูงรถทุกชนิดสัญจรต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือนเป็นจุดอันตรายเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลเชี่ยว

★ ถนนขาดกว่า 50 เมตร

นายอัครกุล ปาพาน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อ.ตาดศิลา จ.นครสวรรค์ นายชนกฤต โชติธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองหม้อ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังมวลน้ำบริเวณถนนกันคลองมหาราช ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็นพื้นที่เขตติดต่อกับ ต.หนองหม้อ อ.ตาดศิลา จ.นครสวรรค์ พบน้ำในกันคลองกัดเซาะถนนขาดกว่า 50 เมตร มวลน้ำที่ไหลลงคลองมหาราชใกล้จะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแจ้งให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและขนทรัพย์สินขึ้นที่สูง

★ ลดอัตราการระบายน้ำ

ที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลดอัตราการระบายน้ำลงไปที่ 3,144 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เจ้าหน้าที่ที่ปักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤติต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 การปรับอัตราการระบายน้ำในเกณฑ์นี้ เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน รองรับปริมาณน้ำฝนและเพื่อชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อน ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำเริ่มลดลงวัดได้ 17.84 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่ง 101

ชม. ทำให้มีประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องอพยพขึ้น มาสร้างเพิงพัก และกางเต็นท์นอนริมถนนกันมากขึ้นรวมแล้วจนถึงปัจจุบันกว่า 2,500 ครัวเรือนที่ อ.สรรพยา มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 8 ตำบลจากทั้งหมด 7 ตำบล

★ น้ำทะลักท่วม รพ.อุทัยธานี

ด้าน นพ.สุรัช โขครศรีจิตไชยผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดเผยว่า น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ภายใน รพ. ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่า รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ส่งกระสอบทรายมาวางเรียงเป็นพนังกั้นไม่ให้ น้ำทะลักเข้าไปในตัวอาคาร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออก สถานการณ์อุทกภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านการค้ากลางเมืองอุทัยธานี พื้นที่เทศบาล 8 ชุมชน และพื้นที่รอบนอก 6 ตำบล พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมทรงตัวจากการตรวจสอบระดับน้ำจากมาตรวัดน้ำกรมชลประทาน พบว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่ง 2.3 เมตร

★ นอนเต็นท์อยู่บนสะพาน

ที่ส.บางระกำอ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นข้ามถนนมาลงทุ่งและไหลเข้ามาตามคลองชลประทาน ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ ชาวบ้านต่างเร่งยกของขึ้นที่สูงกันอย่างอลหม่าน ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า น้ำท่วมเกือบมิดหลังคา น้ำไหลมาเร็วมากเก็บของไม่ทัน ต้องเดินลุยน้ำออกมาอยู่ที่เต็นท์บนสะพานข้ามคลองริมถนน ชีวิตอยู่กันลำบาก ขณะนี้แม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

★ สิงห์บุรีท่วมนาข้าว 4,500 ไร่

ส่วนที่ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและนาข้าวเสียหาย 4,500 ไร่ ที่วัดเสนาที่อยูริมลำแม่น้ำท่วมสูงถึงคอกระแสน้ำไหลแรงซัดป้ายจราจรและศาลาริมทางพังเสียหายถนนถูกน้ำกัดเซาะขาดเป็นช่วงๆ เจ้าหน้าที่อบต.แม่ลาและหน่วยงานต่างๆเร่งให้การช่วยเหลือ ขณะนี้ยังมีชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปไว้ในพื้นที่สูง ที่วัดพิศุทอง วัดอารามหลวง หมู่ 8 ต.พิศุทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อข้ามถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง ลงทุ่งพระงาม อ.พรหมบุรี และไหลสู่ทุ่งพิศุทอง ทำให้น้ำเอ่อทะลักเข้าท่วมวัด ระดับน้ำสูงถึงเอว

★ อ.บ้านหมี่ น้ำท่วมมิดหัว

นายอำพล อัครการณกุลผวจ.ลพบุรี พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสงฆ์ในจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่

ต.พลาอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ ระดับสูงมิดหัว พร้อมนำถุงยังชีพไปแจกชาวบ้านและถวายพระสงฆ์ที่วัดไม่ได้ออกบิณฑบาตเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่าสัก

★ ทะลักเข้าตลาดดอนหวาย

ที่ อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน จ.นครปฐม แม่น้ำท่าจีนไหลทะลักเข้าท่วมสวนส้ม โอและตลาดดอนหวาย ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่า การสัญจรเป็นไปอย่างลำบาก นายบุญสม จรดล นายกอบต.สามพราน ระดมจิตอาสาและชาวบ้านมาร่วมกันบรรจุกระสอบทราย พร้อมกับนำรถบรรทุกทรายไปลงให้กับชาวบ้านตามจุดต่างๆที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือบ้านและสวนผลไม้ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าสูงมิดหลังคานอกจากนี้แนวกระสอบทรายกันน้ำที่หมู่ 4 ต.ไทยวา อ.นครชัยศรี สูง 1 เมตร ระยะทาง 1 กม. ถูกกระแสน้ำซัดพังเป็นรูกว้าง ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ชาวบ้านเก็บของไม่ทัน

★ อ.บางบาลท่วมกว่า 3 เดือน

จ.พระนครศรีอยุธยา มีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนรวม 14 อำเภอ 156 ตำบล 992 หมู่บ้าน 67,580 ครัวเรือน ที่วัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล ถูกน้ำท่วมสูงมิดหัวมาตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ส.ค. จนถึงปัจจุบันกว่า 3 เดือน พระและเณรอยู่กันอย่างลำบาก เริ่มขาดแคลนอาหาร ส่วนชาวบ้านบางรายยังนอนเฝ้าทรัพย์สินอยู่ที่ชั้น 2 เจ้าหน้าที่แล่นเรือออกตรวจ หากน้ำท่วมสูงขึ้นจะต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ นางปิ่น พงษ์เจริญ อายุ 65 ปี ชาวบ้านเปิดเผยว่า บ้านยกพื้นสูง 2 เมตร น้ำท่วมสูงอยู่ไม่ได้แล้วภายในบ้านมีคนพิการอาศัยอยู่ต้องคอยดูแลใกล้ชิดตัวบ้านสภาพเก่าจะทรุดตัวต้องอพยพมาพักอยู่ที่ศาลาริมถนน ชีวิตอยู่อย่างลำบาก

★ เมืองนนท์รถจอดเสียเพียบ

ส่วนที่ถนนนครอินทร์ทั้งฝั่งขาเข้าและออก ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี นำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อเข้าท่วมถนนช่องทางคู่ขนานระดับน้ำสูง 20-40 ซม. ช่องทางด่วนมีระดับน้ำสูง 10-20 ซม. ทำให้รถที่สัญจรผ่านติดสะสมกว่า 1 กม. ส่วนจุดกลับรถใต้สะพานมีน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่า มีรถจอดเสียอยู่หลายคัน ส่วนนายฉัทพล ยาศี อายุ 47 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านมาแล้ว 2 เดือน ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ น้ำเริ่มนำเสียภายในบ้านมีคนชราอยู่ด้วย 2 คน วอนเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ

★ ตรวจชุมชนริมเจ้าพระยา

นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านฝั่งธนบุรี ว่า ลงพื้นที่จุดแรกชุมชนวัดเทพนารี ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 เขตบางพลัดพบว่าภายในชุมชนมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากพื้นที่ต่ำ แม้ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมระดับความสูง 3.5 เมตร ส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูง 2.2 เมตร แต่น้ำยังท่วมสาเหตุเกิดจากเป็นเขื่อนเก่ามีรูรั่วได้เขื่อนทำให้น้ำซึมเข้าท่วมภายในชุมชน ไม่ได้ล้นออกนอกพื้นที่ท่วมพื้นที่ด้านนอก ประชาชนเข้าออกไม่สะดวก สั่งการให้ ผอ.เขตบางพลัดนำกระสอบทรายวางเป็นทางเดิน รวมถึงสำรวจผู้ป่วยเพื่อประสานในการจัดส่งยาให้ด้วย จุดที่ 2 ลงพื้นที่ชุมชนในซอยเจริญสนิทวงศ์ 32 เขตบางกอกน้อย มีน้ำท่วมสูง เกิดจากน้ำรั่วซึมได้เขื่อนเช่นกัน แม้จะพยายามสูบน้ำออกน้ำก็จะวนกลับเข้ามาท่วมอีก สำหรับปัญหาเขื่อนรั่วซึมเกิดหลายชุมชน สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่ รวมถึงประสาน ส.ก.เขต และประสานชุมชนเร่งสำรวจหาจุดรั่วซึมให้เจอและทำแผนแก้ปัญหาระยะยาว ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ไม่น่ากังวล ในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค. จะมีฝนตกบางพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ขณะนี้พร้อมน้ำในคลองทุกแห่งเตรียมรับน้ำไว้แล้ว

★ เดือนพายุซัดอีสาน 12 จังหวัด

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่อง "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง" ว่าพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 527 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กม.ต่อชั่วโมง พายุนี้มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 15 ต.ค. และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก